



รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ
มิถุนายน 2552

โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจ

รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือจัดทำขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจ
ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจสาขาต่าง ๆ ในภาคเหนือ
ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2552 จำนวน 124 ราย

อนึ่ง รายงานฉบับนี้ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยและไม่ได้สะท้อนความเห็นของบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง ธนาคารใช้ข้อมูลนี้เพื่อประกอบกับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ในการวิเคราะห์และประเมินภาวะเศรษฐกิจ

**บทสรุปภาพรวมเศรษฐกิจและธุรกิจภาคเหนือ
ไตรมาส 2 ปี 2552 และแนวโน้ม**

ไตรมาส 2 ปี 2552 ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือโดยรวมยังหดตัวเมื่อเทียบกับระยะ
เดียวกันปีก่อน แต่มีสัญญาณดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากรายได้เกษตรกรที่อยู่ใน
เกณฑ์ดีโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประกอบกับแรงกระตุ้นจากมาตรการต่างๆ ของรัฐ
การเพิ่มวันหยุดยาว และการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเปิดเทอม นอกจากนี้ การผลิตและส่งออก
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยสินค้าคงคลังที่ลดลง และธุรกิจแปรรูปเกษตรประเภทสินค้า
แช่แข็งขยายตัว

อย่างไรก็ดี ภาคบริการหดตัวจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำ ความไม่สงบทางการเมือง
และการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เช่นเดียวกับการลงทุนที่หดตัว
เนื่องจากสัญญาณการฟื้นตัวยังไม่ชัดเจน ส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์โดยรวมหดตัว แต่การ
ก่อสร้างในภาคชาวบ้านขยายตัว เนื่องจากรายได้เกษตรกรที่อยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง

สถานการณ์แรงงานไม่มีการเลิกจ้างเพิ่มขึ้น และเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวจากการ
จ้างงานเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

แนวโน้มธุรกิจไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2552 การใช้จ่ายในสินค้าคงทนจะ
เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าจากยอดขายรถยนต์นั่งที่มียอดค้างจองจำนวนมาก สำหรับการ
ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ยังคงเพิ่มขึ้นจากคำสั่งซื้อล่วงหน้าในไตรมาส 3 แต่แนวโน้มในไตรมาส
ที่ 4 ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากระยะเวลาส่งซื้อลดลง ในขณะที่การส่งออกสินค้าแปรรูปเกษตรยัง
มีทิศทางที่ดีขึ้นสะท้อนจากคำสั่งซื้อล่วงหน้าเพิ่มขึ้น ส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์จะขยายตัวใน
โครงการก่อสร้างของภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผลการสำรวจข้อมูลภาวะธุรกิจที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจ สถาบันและสมาคมธุรกิจต่างๆ ในภาคเหนือ จำนวน 124 ราย ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2552 สรุปได้ดังนี้

การบริโภคภาคเอกชน

ไตรมาส 2 ปี 2552 การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากรายได้เกษตรกรที่อยู่ในเกณฑ์สูง ประกอบกับแรงกระตุ้นจากมาตรการต่างๆ ของรัฐ อาทิ เชื้อช่วยชาติ และการเพิ่มวันหยุดยาว ตลอดจนการใช้จ่ายใช้สอยในช่วงเปิดเทอม สะท้อนจากธุรกิจค้าส่งค้าปลีกมียอดขายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อการบริโภค แต่สินค้าฟุ่มเฟือยชะลอลงตามความระมัดระวังของผู้บริโภค ส่วนยอดขายรถจักรยานยนต์กระเตื้องขึ้นจากรายได้เกษตรกรที่อยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประกอบกับการซื้อรถจักรยานยนต์คันใหม่ให้บุตรหลานในช่วงเปิดเทอม

สำหรับแนวโน้มในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2552 ผู้ประกอบการคาดว่าค่าใช้จ่ายในสินค้าคงทนจะปรับตัวดีขึ้นตามยอดขายรถยนต์นั่งที่บริษัทรถยนต์สามารถเร่งกำลังการผลิตและทยอยส่งมอบสินค้าที่มียอดค้างจองจำนวนมาก

การส่งออก

การผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาส 2 ปี 2552 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนตามความต้องการชดเชยสินค้าคงคลังที่ลดลงเป็นสำคัญ และยังมีสัญญาณการฟื้นตัวต่อเนื่องในไตรมาสที่ 3 จากคำสั่งซื้อล่วงหน้าสินค้าประเภท IC และ Electronic Crystal แต่การคาดการณ์ภาวะธุรกิจในไตรมาสที่ 4 ปี 2552 ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากระยะเวลาสั่งซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สั้นลง อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการบางรายมั่นใจว่ายอดขายในครึ่งปีหลังจะไม่ต่ำกว่าครึ่งแรกของปี 2552 เนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และในปี 2553 คาดว่าความต้องการสินค้าที่มีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์ประกอบจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตที่เพิ่มขึ้นมากในจีน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการบางรายยังมีการปรับตัวโดยขยายตลาดไปยังแถบตะวันออกกลางและอเมริกาใต้เพิ่มขึ้น

ธุรกิจแปรรูปเกษตรเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและราคา โดยได้ประโยชน์จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาประกอบอาหารรับประทานเองที่บ้าน ส่งผลให้มีความต้องการอาหารแช่แข็งเพิ่มขึ้น ประกอบกับการได้ส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งชั้นสำคัญคือจีนซึ่งประสบปัญหาสารปนเปื้อนในอาหาร คาดว่าในช่วงครึ่งหลังปี 2552 ภาวะธุรกิจมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ สะท้อนจากผู้ประกอบการบางรายได้รับคำสั่งซื้อล่วงหน้าเพิ่มขึ้น

ภาวะธุรกิจส่งออกข้าวในไตรมาส 2 ปี 2552 ลดลงจากไตรมาสก่อนและระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากราคาข้าวไทยอยู่ในเกณฑ์สูง จากผลลราคารับจำนำของทางการที่สูงกว่าตลาดมาก

ทำให้ลูกค้าหันไปซื้อข้าวจากเวียดนามซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกันแต่ราคาถูกกว่าข้าวไทย คาดว่า ไตรมาส 3 ปี 2552 การส่งออกมีแนวโน้มชะลอลง เนื่องจากผู้นำเข้าข้าวไทยในต่างประเทศ บางส่วนชะลอคำสั่งซื้อ เพราะคาดว่าราคาส่งออกข้าวไทยจะลดลงอีกจากการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 4 ปี 2552 จะส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ตามฤดูกาล แต่ลดลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน

ภาคบริการ

ไตรมาส 2 ปี 2552 ภาวะธุรกิจโรงแรมและธุรกิจต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ หัตถกรรมขนสง ภัตตาคาร ชบเซามากจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำทำให้กำลังซื้อลดลง ประกอบกับความรุนแรงทางการเมืองในประเทศช่วงสงกรานต์ อีกทั้งการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เคยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือจัดประชุมในไทยเปลี่ยนจุดหมายไปยังประเทศเพื่อนบ้านแทน อย่างไรก็ตาม นโยบายเพิ่มวันหยุดยาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตลอดจนการสร้างกระแสแพนด้าในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้โรงแรมระดับกลางบางรายมียอดขายเพิ่มขึ้น แต่ได้ผลเพียงช่วงสั้นๆ ทั้งนี้ผู้ประกอบการได้มีการปรับตัวโดยสร้างกิจกรรมส่งเสริมการขาย และเปิดตลาดใหม่ๆ เช่น ตะวันออกกลาง เป็นต้น

แนวโน้มในไตรมาส 3 ปี 2552 คาดว่าภาวะธุรกิจในภาคบริการจะหดตัวต่อเนื่อง เนื่องจากยังไม่มีสัญญาณที่ดีขึ้นและต้องใช้ระยะเวลาในการเรียกความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวกลับคืนมา อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 4 ปี 2552 คาดว่าการท่องเที่ยวจะกระเตื้องขึ้นตามฤดูกาล หากไม่มีปัจจัยลบที่รุนแรงไปกว่านี้

อสังหาริมทรัพย์

ไตรมาส 2 ปี 2552 ภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หดตัวจากความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม การก่อสร้างภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากราคาพืชผลเกษตรที่สูงขึ้น ทำให้ชาวบ้านมีกำลังในการก่อสร้างและต่อเติมบ้าน เนื่องจากเป็นวัฒนธรรมของชาวบ้านในภาคเหนือซึ่งจะค่อยๆ สร้างเป็นคราวๆ ไปตามแต่กำลัง ประกอบกับราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวลดลง ธุรกิจบ้านจัดสรรในตลาดระดับบนอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากผู้บริโภคยังมีกำลังซื้อ แต่จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้ผู้บริโภคใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจนานขึ้น ขณะที่ธุรกิจบ้านจัดสรรในตลาดระดับกลางและระดับล่างได้รับผลกระทบจากสถาบันการเงินเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อทั้งตัวผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เองและลูกค้ารายย่อย ในส่วนของธุรกิจอาคารชุดได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในกลุ่มของลูกค้าชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อลดลง สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในโครงการของรัฐเพิ่มขึ้นจากโครงการชลประทานและอาคารสถานศึกษาหลายแห่งซึ่งจะส่งผลดีต่อการก่อสร้างหอพักของเอกชนเพื่อรองรับการขยายตัวของสถานศึกษาในช่วงต่อไป

แนวโน้มในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2552 คาดว่าการก่อสร้างภาครัฐจะขยายตัวต่อเนื่องจากโครงการชลประทาน สาธารณูปโภค และสถานศึกษาตามการเร่งจัดสรรงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่การก่อสร้างภาคเอกชนจะลดลง เนื่องจากเป็นช่วงเพาะปลูก ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย และสถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ

การลงทุนภาคเอกชน

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่มีแผนการลงทุน แม้บางรายมีการใช้กำลังการผลิตสูงถึงร้อยละ 90 แล้วหรือบางรายมีแผนการลงทุนไว้แล้วก็ยังชะลอการลงทุนอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสัญญาณการฟื้นตัวยังไม่ชัดเจน ตลอดจนเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทยของลูกค้านำเข้าต่างประเทศหรือกลุ่มผู้ร่วมทุน มีเพียงผู้ประกอบการบางรายที่สามารถหาตลาดใหม่หรือได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากหน่วยงานภาครัฐให้ปลอดภาระดอกระเบี่ยจึงมีการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรและโรงเรือนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตในอนาคต ลดต้นทุนค่าขนส่ง หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพของสินค้าและวัตถุดิบเท่านั้น

การจ้างงาน

สถานการณ์แรงงานเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์หลายรายที่รับแรงงานเพิ่มขึ้น เพิ่มจำนวนวันทำงานเกือบเท่าปกติ และมีการทำงานล่วงเวลา เพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น บางธุรกิจยังมีการรับพนักงานเพิ่มในส่วนของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่ในธุรกิจโรงแรมมีการลดจำนวนวันทำงานลง และลดการใช้ Outsource เนื่องจากพนักงานส่วนที่เป็นฝีมือและมีคุณภาพสูง ต้องใช้ระยะเวลาและต้นทุนในการฝึกอบรมสูง ดังนั้นการใช้วิธีปลดพนักงานจึงเป็นทางเลือกสุดท้าย

สภาพคล่องทางการเงิน

ธุรกิจที่สำรวจส่วนใหญ่ยังมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ตามปกติ และยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการให้และได้รับสินเชื่อการค้า เพียงแต่เพิ่มความระมัดระวังขึ้น อาทิเช่น ผู้ประกอบการบางรายมีสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าเป็นเงินสดเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการผิดนัดชำระหนี้และหนี้เสีย บางรายขอปรับเปลี่ยนวิธีการชำระเงินให้มีความเสี่ยงลดลง หรือลดขนาดการทำธุรกรรมกับลูกค้ารายที่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูง

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่งออกบางรายเริ่มประสบปัญหา เนื่องจากถูกลดระยะเวลาในการได้รับสินเชื่อการค้าเพื่อใช้ในการซื้อวัตถุดิบ และบางรายมีต้นทุนในสินค้าที่ผลิตตามคำสั่งซื้อให้ลูกค้าในต่างประเทศไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระเงิน

ธุรกิจส่วนใหญ่เลือกใช้กำไรสะสมในการแก้ปัญหาในเรื่องเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้ความต้องการสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นไม่มาก และผู้ประกอบการไม่ต้องการมีภาระดอกเบี้ยจ่าย

ส่วนเศรษฐกิจภาค
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ